

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365 /STC-QLNS
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo
Nghị quyết của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (lần 2)

Hà Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 26/01/2020, Sở Tài chính có văn bản số 223/STC-QLNS gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/02/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (01/03/2021), Sở Tài chính mới nhận được văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

Để kịp thời hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia đóng góp vào bản dự thảo Nghị quyết (gửi đính kèm) về Sở Tài chính trước ngày 03/03/2021 để Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện./. *ra*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 223/STC-QLNS
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo
Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục thuế tỉnh.

Tại các Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện trong tháng 1/2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia đóng góp vào bản dự thảo Nghị quyết (gửi đính kèm) về Sở Tài chính trước ngày 01/02/2021 để Sở Tài chính tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. *rg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLNS.



Nguyễn Anh Tuấn

Kiểm bởi: Sở Tài chính
Địa điểm: Tỉnh Hà Nam
Thời gian ký: 27/01/2021 10:14:22

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp ủy, đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành Tài chính cùng với các cấp, các ngành với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, do đó công tác quản lý thu, chi ngân sách đã đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán, theo đó tỷ trọng nguồn thu cân đối ngân sách địa phương hàng năm tăng dần, tỷ trọng ngân sách trung ương hỗ trợ giảm dần. Chi ngân sách địa phương được đảm bảo, thực hiện chi trong phạm vi dự toán được duyệt, đúng mục tiêu, đối tượng, định mức, chế độ, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự - an toàn, ổn định xã hội. Cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển phù hợp với tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN.

Tuy nhiên, thu ngân sách trên địa bàn với quy mô nhỏ, chưa tự cân đối được thu chi ngân sách. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm đã tăng nhưng chưa tăng nhiều, tỷ trọng chi thường xuyên hàng năm đã giảm nhưng về số tuyệt đối chi vẫn tăng nguyên nhân tỉnh Hà Nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ để phát triển kinh tế xã hội phải tăng chi để thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, kéo gần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn...

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu sớm cân đối thu chi ngân sách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I-QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1- Quan điểm chỉ đạo

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, đổi mới một cách toàn diện, cơ bản, đồng bộ công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính ngân sách của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2 - Mục tiêu

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế tài chính địa phương. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu sớm cân đối thu chi ngân sách. Huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng hợp lý; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công. Xây dựng cơ quan và cán bộ ngành tài chính các cấp vững mạnh, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

II-NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Một số nhiệm vụ trọng tâm

1.1 - Về thu ngân sách nhà nước: Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách. Đảm bảo tỷ trọng thu nội địa không thấp hơn mức quy định trên, phù hợp với sự phát triển của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, giảm mạnh nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước. Hạn chế tối đa việc đề ra các chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước.

1.2 - Về chi ngân sách nhà nước: Bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội và chi quốc phòng, an ninh. Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết. Từng bước cơ cấu lại ngân sách gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm; các chương trình dự án đầu tư công phải gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu chính để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững. Quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, chủ động xây dựng kế hoạch trả nợ, bố trí nguồn để trả nợ đúng quy định.

2- Một số giải pháp chủ yếu

2.1- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thu, chi ngân sách, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh

bach, ổn định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu thu NSNN đạt và vượt dự toán giao. Quyết liệt chỉ đạo chống thất thu thuế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; khai thác tăng thêm nguồn thu thông qua việc mở rộng cơ sở thuế, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh... nhằm tạo lập nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, duy trì tốc độ tăng thu ngân sách. Phát huy tốt nguồn lực đất đai để tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước

2.3- Thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo mục tiêu, định hướng đã đề ra. Từng bước quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ (kết quả đầu ra). Bố trí chi ngân sách theo hướng tích cực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên bố trí chi lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế; lồng ghép nguồn lực của địa phương cùng với nguồn lực của ngân sách trung ương thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo... đảm bảo các chính sách ưu đãi của nhà nước đến người dân.

2.4- Đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, kết hợp với xã hội hóa; thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí góp phần nâng cao tính tự chủ của các đơn vị, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

2.5-Tiếp tục việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kiện toàn, sắp xếp bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam.

2.6- Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

2.7- Xây dựng, kiện toàn cơ quan tài chính các cấp về mặt tổ chức, biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có chất lượng toàn diện, trước hết là chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức; năng lực làm tham mưu, đề xuất,

hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện; gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trước hết là các chính sách, chế độ, quy định về quản lý tài chính; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thi hành nhiệm vụ.

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các Ban đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết này đến toàn thể các đảng viên, cán bộ, công chức và các tổ chức, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3- Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách các khoản thuế phát sinh theo đúng quy định; nắm bắt và phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên.

4- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; kịp thời biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân và các địa phương làm tốt công tác thu, nộp ngân sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế.

5- Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo với Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Nghị quyết này được triển khai đến chi bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí tỉnh uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lê Thị Thuý